

Số : 04/NQ-HĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 1996

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa V, kỳ họp lần thứ 6
chuyên đề “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE”
trên địa bàn thành phố.

Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa V đã tiến hành kỳ họp
thứ 6 trong các ngày 23, 24, 25 và 26 tháng 7 năm 1996. Kỳ họp đã nghe :

- Ủy ban nhân dân thành phố trình bày báo cáo tình hình hoạt động môi
trường thành phố Hồ Chí Minh.

- Giám đốc Sở Y tế thành phố được sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân
thành phố trình bày báo cáo tình hình bảo vệ và chăm lo sức khỏe nhân dân
trên địa bàn thành phố.

- Ý kiến thẩm định của Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân dân thành
phố.

Sau khi thảo luận, Hội đồng nhân dân thành phố

QUYẾT NGHỊ :

I- Hội đồng nhân dân thành phố nhận định rằng cùng với đà tăng trưởng
kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh, môi trường sống đã ngày càng bị ô nhiễm
nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của nhân dân. Hệ thống cấp
nước bị xuống cấp và chưa cung cấp nước đủ cho tiêu dùng, hệ thống các
kênh rạch thoát nước và cống rãnh không thông thoát làm ô nhiễm nặng nề cả
thành phố ; hệ thống xử lý các chất thải công nghiệp, bệnh viện và rác sinh
hoạt còn rất đơn sơ, không được xử lý căn bản ; bụi, khói, tiếng ồn ngày càng
vượt quá tiêu chuẩn cho phép ở từng nơi trong thành phố và phạm vi ô nhiễm
có chiều hướng tăng mạnh, trong khi đó tổ chức quản lý môi trường chưa đủ
hiệu lực và chưa thành nề nếp.

Những năm qua thành phố đã có nhiều cố gắng để thực hiện các cuộc
vận động bảo vệ môi trường ở thành phố, phát động phong trào “*sạch và
xanh*” ; tuy nhiên những hoạt động giữ gìn môi trường sống còn mang tính
đối phó, chấp vá, công tác nghiên cứu và đào tạo cán bộ có kết quả nhưng
chưa phát huy tác dụng giải quyết những vấn đề căn bản đang đặt ra cho

thành phố. Tình hình dịch bệnh còn tăng giảm thất thường, vệ sinh thực phẩm đang ở mức báo động, các điều kiện sinh hoạt nhất là ở những vùng đô thị hóa chưa được tổ chức tốt. Hoạt động của tuyến y tế cơ sở chất lượng chưa cao, phương tiện trang thiết bị khám và chữa bệnh còn gặp nhiều khó khăn, tổ chức, quản lý, sử dụng bảo hiểm y tế chưa đạt hiệu quả cao.

Thực trạng trên là do hàng chục ngàn hộ dân đang sống tạm bợ từ nhiều năm nay trên kênh rạch, không hợp vệ sinh, gây cản trở dòng chảy thoát nước. Hầu hết các xí nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, bệnh viện đan xen trong dân cư, không có thiết bị xử lý thất thải. Ý thức bảo vệ môi trường và sức khỏe chưa được đề cao trong các cấp, các ngành và trong nhân dân. Việc bảo vệ môi trường và sức khỏe chưa được quản lý chặt chẽ ; thiếu cơ chế, chính sách huy động sức mạnh tổng hợp để đầu tư và giải quyết cơ bản kịp thời.

II- Quan điểm giải quyết và những mục tiêu bảo vệ môi trường và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong những năm tới :

A.- Hội đồng nhân dân thành phố cho rằng phải thống nhất những quan điểm sau đây để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường của thành phố :

1/ Tăng trưởng kinh tế phải đi liền với bảo vệ môi trường sống, để tạo cơ sở vững chắc cho sự nghiệp phát triển đô thị lâu dài. Phải khẩn trương cải thiện tình trạng môi trường hiện nay, xử lý nhanh ô nhiễm, tạo một bước chuyển cơ bản cho việc tổ chức bảo vệ môi trường, chăm lo sức khỏe trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

2/ Mọi người dân và các ngành, các cấp đều có trách nhiệm bảo vệ môi trường mình đang sống, phải góp phần tạo lập và giữ gìn cho môi trường trong sạch. Các hành vi làm ô nhiễm môi trường phải được xử lý nghiêm và kịp thời.

3/ Đẩy mạnh cuộc vận động Nhà nước và nhân dân cùng làm để tổ chức bảo vệ môi trường thành phố, mở rộng cuộc vận động giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh thực phẩm trong nhân dân, kiên quyết xử lý các tồn tại và tạo đà phát triển, xây dựng môi trường trong sạch trên địa bàn.

B- Những mục tiêu cụ thể đến năm 2000 là :

1/ Giải quyết cơ bản tình trạng ô nhiễm kênh rạch và hệ thống thoát nước của thành phố.

2/ Tổ chức hoàn chỉnh hệ thống xử lý rác dân dụng ; xử lý tại chỗ các chất thải công nghiệp, y tế và từng bước di dời các cơ sở gây ô nhiễm ra các khu vực được quy hoạch để có điều kiện xử lý.

3/ Kiểm soát môi trường thành phố theo đúng các tiêu chuẩn do Nhà nước quy định.

4/ Tăng cường cải thiện các điều kiện sinh hoạt để đảm bảo sức khỏe của nhân dân thành phố, tập trung giải quyết : phòng chống dịch bệnh, củng cố y tế cộng đồng, từng bước đảm bảo nước sạch cho nhân dân, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm.

III- Các chủ trương lớn :

A- Về bảo vệ môi trường :

- Giải quyết kênh rạch ô nhiễm là vấn đề bức bách cần phải được tập trung hàng đầu : Rút kinh nghiệm công trình Nhiêu Lộc – Thị Nghè để kết thúc nhanh, đồng thời có phương án giải quyết các kênh rạch ô nhiễm còn lại. Kiến nghị với Chính phủ có cơ chế chính sách phù hợp và đưa chương trình giải quyết kênh rạch ô nhiễm ở thành phố Hồ Chí Minh vào chương trình quốc gia.

* Tập trung bố trí lại chỗ ở mới cho hầu hết số hộ đang sống trên kênh rạch. Phần đầu đến hết năm 2000 không còn hộ dân cư sống trên kênh rạch, các kênh rạch được khơi thông dòng chảy. Trước mắt giải quyết ngay số hộ cất trên cống xả, khai thông hệ thống thoát nước. Khắc phục tình trạng ngập lụt ở nội thành vào mùa mưa và có biện pháp ngăn chặn xả rác và các chất thải xuống kênh rạch.

- Giải quyết rác sinh hoạt, rác xây dựng và rác công nghiệp, rác y tế : Đến hết năm 1998 toàn bộ các hoạt động tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý các loại rác phải đảm bảo yêu cầu vệ sinh và văn minh đô thị, phù hợp với công nghệ xử lý rác tiên tiến được áp dụng ở các thành phố lớn.

- Khẩn trương tìm nguồn vốn để giải quyết nhanh nhất việc xử lý nước thải của các bệnh viện. Đến hết năm 1998 tất cả các bệnh viện đều được xử lý nước thải trước khi thải vào hệ thống cống công cộng.

- Đẩy mạnh việc xây dựng các khu công nghiệp tập trung để di dời và xử lý có hiệu quả các xí nghiệp đang gây ô nhiễm trong dân cư. Khu quy hoạch mới, cơ sở sản xuất mới xây dựng bắt buộc phải có hệ thống xử lý chất thải, không làm ô nhiễm thêm môi trường.

- Phân loại các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm. Đến năm 2000 tất cả các xí nghiệp, nhà máy trên địa bàn thành phố đều phải trang bị thiết bị xử lý ô nhiễm đạt tiêu chuẩn quy định của Nhà nước.

- Những khu dân cư mới phải có hệ thống thoát nước, nhà ở của nhân dân có cầu tiêu tự hoại.

- Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đầu tư phát triển nhanh mạng lưới giao thông công cộng ở thành phố. Nghiêm khắc xử lý các trường hợp vi phạm tiêu chuẩn môi trường về khói, bụi, tiếng ồn trong thành phố.

B- Về bảo vệ sức khỏe :

Trong những năm trước mắt cần có các biện pháp tập trung vào một số công việc cấp bách.

- Tăng cường công tác giáo dục vận động phòng chống dịch bệnh, củng cố và xây dựng tuyến y tế cơ sở, hướng mạnh vào việc chăm lo sức khỏe ban đầu, sức khỏe cộng đồng. Tăng cường y tế tuyến quận huyện, tạo sự tin tưởng nhằm giảm áp lực quá tải bệnh nhân những bệnh thông thường ở các bệnh viện tuyến trên.

- Tăng cường đầu tư trang thiết bị y tế trọng yếu, phục vụ tốt công tác chẩn đoán, điều trị ở các bệnh viện, chú trọng vận động các thành phần kinh tế tham gia phát triển y tế và xây dựng quy chế tự chủ trang bị máy móc phương tiện ở các bệnh viện.

- Nhanh chóng tổng kết mô hình hoạt động có hiệu quả của Trung tâm chẩn đoán y khoa (Medic), xác định mô hình mới, có cơ chế phù hợp nhằm đầu tư xây dựng mở rộng phát triển Trung tâm chẩn đoán y khoa thành đơn vị có kỹ thuật cao trong chẩn đoán của ngành y tế thành phố.

- Nhanh chóng triển khai xây dựng bệnh viện Trung Vương thành Trung tâm cấp cứu hoàn chỉnh. Có dự án chuyên và xây dựng mở rộng, phát triển Trung tâm lao Phạm Ngọc Thạch ở vị trí mới thích hợp, phục vụ tốt quá trình phát triển mở rộng thành phố.

- Khẩn trương có kế hoạch đào tạo chăm lo đời sống người làm công tác hộ lý, điều dưỡng.

Tiếp tục duy trì các bệnh viện miễn phí, các bệnh viện khác, có dành tỷ lệ 20% giường bệnh giảm, miễn viện phí.

- Có phương án củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của Bảo hiểm y tế thành phố, mở rộng đối tượng Bảo hiểm y tế ; các doanh nghiệp phải thực hiện Bảo hiểm y tế cho công nhân, có biện pháp phục vụ tốt bệnh nhân Bảo hiểm y tế.

- Tăng cường quản lý Nhà nước đối với các hoạt động y dược trên địa bàn, quản lý tốt vệ sinh thực phẩm.

IV- Những biện pháp chính :

1/ Giao cho Ủy ban nhân dân thành phố có chương trình và biện pháp cụ thể thực hiện Nghị quyết này và thường xuyên báo cáo kết quả cho Hội đồng nhân dân thành phố.

Cần phối hợp với các tỉnh lân cận để có kế hoạch ngăn chặn việc ô nhiễm môi trường nước hệ thống sông Đồng Nai - Sài Gòn. Tích cực thực hiện chỉ thị 200/TTg về vấn đề đảm bảo nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, giải quyết cung cấp đủ nước sạch cho các vùng dân nghèo.

2/ Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về môi trường và sức khỏe : củng cố và hoàn thiện hệ thống tổ chức, cơ chế hoạt động quản lý Nhà nước ở

cấp thành phố và quận, huyện ; mở rộng hệ thống giám sát chất lượng môi trường trên địa bàn thành phố ; đầu tư trang thiết bị cần thiết để đảm bảo hiệu quả cho các hoạt động quản lý và bảo vệ môi trường và sức khỏe, chú ý đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên, xử lý nghiêm minh kịp thời những vi phạm về môi trường và vệ sinh thực phẩm làm tổn hại sức khỏe nhân dân.

3/ Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và sức khỏe của nhân dân thành phố:

- Trước hết vận động nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng bệnh : ăn, uống, ở sạch, giữ gìn vệ sinh nhà ở, khu phố, cơ quan... không để rác tồn đọng, khơi thông cống rãnh, dọn dẹp các khu vực ao tù nước đọng, triệt nơi trú ẩn sinh sản của ruồi, muỗi truyền bệnh. Vận động 100% gia đình nhất là ở nông thôn có nhà vệ sinh đủ tiêu chuẩn. Vận động các đoàn thể làm nòng cốt trong phong trào “*sạch và xanh*”, phong trào “*không xả rác*”.

- Xây dựng nội dung giáo dục cụ thể trong công nhân viên chức, tiểu thương... Kiến nghị đưa nội dung giáo dục môi trường và sức khỏe vào chương trình giảng dạy học sinh phổ thông các cấp.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân thành phố thực hiện tốt công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Hội đồng nhân dân thành phố kêu gọi đồng bào thành phố tích cực tham gia bảo vệ môi trường sống, giải quyết tình trạng kênh rạch ô nhiễm, xử lý rác và chất thải công nghiệp, vận động ăn ở hợp vệ sinh để ngăn ngừa dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm cho thành phố ta ngày càng văn minh sạch đẹp.-

T/M HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Chủ tịch

Phạm Chánh Trực